

# HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

*HỒ THỦY – Phó CVP BHXH tỉnh*

Tổ chức Công đoàn được thành lập vào thời điểm năm 1995 khi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập. Trong 30 năm qua, mặc dù có nhiều thay đổi về số lượng, cơ cấu tổ chức nhưng Công đoàn luôn giữ vững và phát huy vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đến thời điểm hiện tại tại CĐCS BHXH tỉnh có 13 Công đoàn Cơ sở Thành viên với 272 đoàn viên. Trong đó, đoàn viên đạt trình độ đại học và trên đại học là 239 người (chiếm 87,86%); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên là 80 người (chiếm 29,41%); Đảng viên là 202 người (chiếm 74,26%).



*BCH Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ (2023-2028)*

Hàng năm, căn cứ vào chương trình kế hoạch của BHXH tỉnh và CĐVC tỉnh, CĐCS đều xây dựng Chương trình công tác trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể tạo thuận lợi trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CC, VC, NLD trong các dịp lễ, tết, ngày thành lập ngành, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh...; Phát động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhất là phong trào thi đua phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, phong

trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, chuyên đổi số; Vận động đoàn viên tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ người nghèo, quỹ xã hội tình nghĩa của Ngành, quỹ phòng chống thiên tai, mái ấm công đoàn... và các đợt quyên góp kinh phí trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do địa phương và Ngành tổ chức; Tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...



### *CDCS BHXH tỉnh nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh*

Với những kết quả đạt được, hàng năm CDCS BHXH tỉnh đều được Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đã được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Giấy khen, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.